

เครือเบทาโกรรุกตลาดเนื้อไก่สดคุณภาพ เปิดโรงงาน แปรรูปไก่ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภาคใต้



เบทาโกรรุกตลาดเนื้อไก่สดคุณภาพ ลงทุนกว่า 600 ล้านบาท สร้างโรงงานแปรรูปไก่พัทลุง ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งเดียวในภาคใต้ ผ่านการรับรองเครื่องหมายฮาลาล และมาตรฐานสินค้าระดับส่งออก รองรับ การขยายตัวของธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่ในพื้นที่ภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้าน ตอบสนองผู้บริโภคที่ต้องการ สินค้าที่สะอาดและปลอดภัยสูง



พัทลุง (เมื่อเร็วๆ นี้) - เครือเบทาโกร ได้จัดพิธีเปิดโรงงานแปรรูปไก่แห่งใหม่อย่างเป็นทางการ ณ ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมี นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเครือเบทาโกร แขกผู้มีเกียรติ อาทิ ตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ จังหวัดพัทลุง เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง

นายวิษณุ แต่ไพสิฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร เปิดเผยว่า โรงงานแปรรูปไก่พัทลุงดำเนินงาน โดย บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารครบวงจรในเขตจังหวัดภาคใต้ สำหรับธุรกิจเครือเบทาโกรในภาคใต้ มีอัตราการเติบโตและขยายงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา มียอดขายรวมมากกว่า 6,600 ล้านบาท และในปี 2557 นี้ ตั้งเป้าหมายยอดขายรวมไว้ที่ 8,200 ล้านบาท บริษัท มุ่งเน้นการ สร้างตลาดใหม่ ๆ การเพิ่มลูกค้าใหม่ การขยายสาขา และขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ให้มีโอกาสดำเนินธุรกิจสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยสูง

“เครือเบทาโกรเล็งเห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ภาคใต้ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดชิ้นส่วนไก่ที่มีการ ขยายตัวสูง จึงได้สร้างโรงงานแปรรูปไก่แห่งใหม่นี้ขึ้นด้วยเงินลงทุนกว่า 600 ล้านบาท มีกำลังการผลิต 60,000 ตัว ต่อวัน หรือคิดเป็น 4,000 ตันต่อเดือน รองรับการผลิตเพิ่มได้ถึง 120,000 ตัวต่อวันในอนาคต โดยมีเป้าหมาย จำหน่ายให้กับลูกค้าในพื้นที่ภาคใต้เป็นหลัก และส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน ซึ่งในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC ทำให้เรายิ่งมั่นใจว่าโรงงาน แปรรูปไก่แห่งนี้จะสามารถผลิตชิ้นส่วนไก่ที่มี คุณภาพ ได้ตรงกับความต้องการของตลาดและเหนือคู่แข่ง นอกจากนี้ เครือเบทาโกรมีแผนที่จะลงทุนธุรกิจอาหาร จากต้นน้ำถึงปลายน้ำในพื้นที่ภาคใต้หลายโครงการ อาทิ โครงการสร้างฟาร์มไก่ไข่แบบกรง โครงการก่อสร้างศูนย์ ผลิตลูกไก่เนื้อ โครงการสร้างฟาร์มสุกรพันธุ์ โครงการ Food Complex และโรงงานแปรรูปสุกร รวมถึงการเพิ่ม สาขา ร้านเบทาโกร ซุป ร้านค้าส่งผลิตภัณฑ์คุณภาพ” นายวิษณุ กล่าว

สำหรับ โรงงานแปรรูปไก่พัทลุง เป็นโรงงานแปรรูปไก่แห่งที่ 3 ของเครือเบทาโกร ทำให้เครือเบทาโกรมีกำลังการผลิตในธุรกิจแปรรูปไก่จากทุกโรงงานซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคที่สำคัญของประเทศรวมกว่า 500,000 ตัวต่อวัน หรือคิดเป็น 31,700 ตัน/เดือนโดยเริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 แล้วเสร็จสมบูรณ์และดำเนินการผลิตเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2556 เป็นโรงงานที่มีระบบการผลิตและการบริหารจัดการคุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจปศุสัตว์และการแปรรูปไก่ภายใต้นโยบายอาหารปลอดภัยของเครือเบทาโกร สินค้าเนื้อไก่สดที่ผลิตจากโรงงาน จึงสด สะอาด มีคุณภาพสูงและปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยส่งสินค้าจำหน่ายให้กับกลุ่ม Food Service เช่น โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียนและร้านอาหาร กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มโมเดิร์นเทรดต่างๆ ที่สำคัญก่อให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในจังหวัดพื้นที่ภาคใต้

ปัจจุบัน โรงงานแปรรูปไก่พัทลุง ได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาล และรับรองมาตรฐานสินค้าส่งออก (EST NO) และอยู่ในระหว่างการจัดทำมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice), ระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในกระบวนการผลิต HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Point), Q Mark ระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย: TIS /OHSAS 18001 และระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม: ISO 14001 นับเป็นโรงงานแปรรูปไก่ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งเดียวในภาคใต้